

บาท/ดอลลาร์เข้านี้เปิด 31.87 บาท แนวโน้มอ่อนค่า กรอบ 31.80 - 31.90 บาท

\*บาท/ดอลลาร์เข้าวันนี้เปิดที่ระดับ 31.87 บาท อ่อนค่าลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 31.78 บาท แนวโน้มอ่อนค่าตามทิศทางดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น คาดกรอบวันนี้ 31.80 - 31.90 บาท

\*นายจิตติพล พุกษาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า เงินบาทเปิดเข้าวันนี้ที่ระดับ 31.87 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าลงจากวันทำการก่อน โดยวันนี้ เชื่อว่าเงินบาทจะอ่อนค่าตามภาพเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าเป็นหลัก เนื่องจากเป็นวันสุดท้ายก่อนหยุดยาว และผู้ประกอบการส่วนมากก็ทำธุรกรรมไปแล้ว

\*คาดกรอบค่าเงินบาทวันนี้ 31.80 - 31.90 บาท/ดอลลาร์

\*เขากล่าวว่า ในคืนที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไม่เปลี่ยนแปลงมาก เพราะนักลงทุนมีความระมัดระวังตัวมากขึ้น และเลือกที่จะรอดูแนวโน้มผลประกอบการของหุ้นกลุ่มสถาบันการเงินสหรัฐฯ อาทิ JP Morgan และ Well Fargo ที่จะมีการประกาศในวันนี้ก่อน

\*ด้านข้อมูลเศรษฐกิจ ตลาดแรงงานสหรัฐยังดูดี ยอดผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานใหม่ลดลง 8 พันราย จากสัปดาห์ก่อนหน้า สู่ระดับ 1.96 แสนราย ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบเกือบ 50 ปี พร้อมกันนี้ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในสหรัฐเดือนล่าสุด ก็ปรับตัวขึ้น 0.6% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าจากราคาสินค้าพลังงานและอาหาร ย้ำภาพพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง

\*สอดคล้องกับมุมมองของ รองประธานเฟด ริชาร์ด แคลริดา และประธานเฟดสาขา นิวยอร์ก จอห์น วิลเลียมส์ ที่ออกมาระบุว่า การขยายตัวเศรษฐกิจของสหรัฐรอบปัจจุบัน สมควรที่จะได้รับตำแหน่งการขยายตัวที่ยาวนานที่สุดของเศรษฐกิจ นักลงทุนจึงมองว่าเฟดยังไม่ถอดใจเรื่องการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น บอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 10 ปี จึงปรับตัวขึ้น 2bps กลับมาแตะระดับ 2.50% อีกครั้ง

\*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.03 วานนี้ 97.17

\*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 76.97 ล้านบาท

\*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 1,111.58 ล้านบาท

\*รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้ 31.781 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS